

ประเด็นมุ่งเน้น (Hot Issue)	ตัวชี้วัด(Key Performance Indicator)	ค่าเป้าหมาย (Target)			กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลงานที่ผ่านมา ปี 66	ค่าเป้าหมาย 3 ปี				
		66	2567	2568	2569	แผนการพัฒนา ICN หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 4 เดือน	ปัทมาและทีม IC
						พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อขององค์กรวม	
						พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ	ปัทมาและทีม IC
						พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทย์ นำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย	ปัทมาและทีม IC
	ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 60	70	80	90	1.โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลดิจิทัลที่ผ่านการรับรองจาก สรพ.และกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะ กรรมการดิจิทัลรพ.วังสามหมอ เพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพด้าน IT ปี 2567	1.นายวิระ ปวีร์ ปา 2.นายศรัณยู ศรีศาสตร์ 3.คณะกรรมการ IM

ประเด็นมุ่งเน้น (Hot Issue)	ตัวชี้วัด(Key Performance Indicator)	ค่าเป้าหมาย (Target)				กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลงานที่ผ่านมา ปี 66	ค่าเป้าหมาย 3 ปี					
	ผลสำเร็จในการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	85	90	100	พัฒนาบุคลากร ผู้ให้บริการ สามารถบันทึกข้อมูลบริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม HospX ของเจ้าหน้าที่รพ. วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูลบริการให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าบริการ และการเบิกจ่ายค่าบริการ และค่าบริการทางการแพทย์ให้ถูกต้อง	1. นายวีระ ปวีรุปา 2. นายศรัณยู สุรศาสตร์ 3. คณะกรรมการ IM
	กลุ่มงานการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับ3 (ช่วงคะแนน50-69%)	66.36%	70	75	80	1. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาการประกันคุณภาพบริการพยาบาลในวงงานพยาบาล 2. แผนนิเทศ กำกับ ติดตามงานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เน้นกลุ่มโรคสำคัญและมาตรฐานความปลอดภัย 9 ประเด็น	พี่ซุซาวา/ กรรมการ QA
2. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ	- ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสุขภาพ	85	87	90	95	3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมตามภารกิจที่สำคัญ	3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรให้สอดคล้องตามภารกิจที่สำคัญและจำเป็น	คุณพิชชาพร คณะกรรมการ
		-	200	-	-	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับความรู้การคัดกรองและการส่งกลับส่งกลับส่งกลับส่งกลับส่งกลับ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรอง - มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่อง	นางพิชชาพร ผลเดช